
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๙   พฤษภาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   

--------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
๑. นางศภุิสรา  หาญนอก                  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายมนูญ  เทศนอก            รองประธานสภาเทศบาล   
๓. นายกิตติ  นงนอก                  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๔. นางประดิษฐ์  ถานอก         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๕. นายประจักษ์  ปราบนอก        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๖.นางสิงห์หา  เทศนอก         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑   
๗. นายสัมพันธ์  ชิดชัยภูมิ         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑ 
๘. นายเกรียงไกร  ชิตพล         สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๙. นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๐.นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๑.นายวิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๒.นางดวงรัตน์  บำรุงนอก  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒ 
๑๓. นางสาวพิมลพรรณ รานอก  เลขานุการสภาเทศบาล 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศริิ  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๒. นางสาวชัชฎาภรณ์  รานอก  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๓. นางลำพวน  ไกรอ่ำ   รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๔. นายชำนาญ  ภิบาลศิลป ์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๕. นายยศวัจน์   เลาวัณย์ศิร ิ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม 
๖. นางสุขสันต์  สุขเจริญ   หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
๗. นางพณิฐนันท์  สร้อยสุขาพาพันธ์        หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง 
๘. นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๙. นายอุทัย  คณาโจทย์   หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
๑๐. จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ  หัวหน้าฝ่ายผลิต 
๑๑. จ่าเอกาชัน  พลศิริ   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๒. นางวิไลวรรณ   บำรุงศิลป์  นักวิชาการสาธารณสุข 
๑๓. นายเสถียร  เกตุนอก   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑ 
๑๔. นายจักรกฤษณ์  ศรีมงคลวิไล  ผู้ควบคุมงาน PEA 
๑๕. นายปิติพล  หงษ์น้อย  ผู้แทนผู้ควบคุมงาน  PEA 
๑๖. นายกรกฎ   มาตกำจร  ผู้แทนผู้ควบคุมงาน  PEA 

/เริ่มประชุม... 



 

 

๒ 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    สวดมนต์ไหว้พระ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม                      
                กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง 

นางศุภิสรา  หาญนอก   - อ่านประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง  ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภา  
ประธานสภาเทศบาล                   เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่อง  การปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล   
                                           แทนตำแหน่งที่ว่าง                                       
นางศุภิสรา  หาญนอก  - เชิญ นางดวงรัตน์  บำรุงนอก  สมาชิกเทศบาล  เขตเลือกตั้งที่  ๒                     
ประธานสภาเทศบาล                   ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล   
นางดวงรัตน์ บำรุงนอก  - กล่าวคำปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี ๑ ประจำปี    
                                            พ.ศ. ๒๕๖๕  เม่ือวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕ 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
ประธานสภาเทศบาล    บ้านเหลื่อม   สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

   ว่าจะมีการแก้ไขถ้อยคำ  หรือข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่    
   เชิญคะ่ 

ที่ประชุม   - ตรวจรายงานการประชุม   
นางศุภิสรา  หาญนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัย  ข้อซักถาม  หรือแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                   หรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก - เมื่อไม่มีท่านใดแก้ไขถ้อยคำ  หรือข้อความใดๆในรายงานการประชุม   
ประธานสภาเทศบาล   ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  เมือ่วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕  ขอมติค่ะ 
ที่ประชุม - มีมติ  ๑๐  เสียง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
        สมัยวิสามัญ  สมัยที่  ๑  เมือ่วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข   

  งดออกเสียง  ๒  เสียง                 
ระเบียบวาระท่ี  ๔       ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

      ๔.๑ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี                        
            พ.ศ. ๒๕๖๕            

นางศุภิสรา  หาญนอก - เชิญท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ชี้แจงญัตติ    
นายกเทศมนตรี 

/แบบขอเสนอ… 
 
 
 



 

 

๓ 

แบบขอเสนอญัตติ 
ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

                                                                                    เลขที่ ๓๕๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเหลื่อม   
                                                                            อำเภอบ้านเหลื่อม  นม  ๓๐๓๕๐ 

 

                                    วันที่    ๑๐   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรื่อง  ขอเสนอญัตติ   
         

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
 

ข้าพเจ้าขอเสนอ  ญัตติเรื่องขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕    ดังนี้            

หลักการ 
           ตามท่ีเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม   ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕  
ในงบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   ไปแล้วนั้น    เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม     มีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕   งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง   มีรายการดังต่อไปนี้  
 

๑. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง    
แผนงานเคหะและชุมชน 

  งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  งบลงทุน 

หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                    ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
            - โครงการขุดบ่อขยะพร้อมทำคันดินรอบบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  หมู่ที่ ๒  
(หน้า ๑๑๑/๑๓๕)  งบประมาณ  ๔๔๗,000.- บาท  (สี่แสนสี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

คำชี้แจงเดิม     
 

  ปริมาณงาน   ขุดบ่อขยะ  ขนาดกว้าง  ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.00 เมตร  ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ 
เมตร   พร้อมทำคันดินล้อมรอบบ่อ  ลงหินคลุกคันดินขนาดกว้าง ๑๐.๐๐  เมตร   ยาว  ๑๗๔.๐๐ เมตร              
หินคลุกหนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ เมตร  หรือมีพ้ืนที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐  ตารางเมตร  (ตามแบบเทศบาล
กำหนด) พร้อมป้ายโครงการ  จำนวน 1 ชุด  (กองสาธารณสุขฯ) 
 

  คำชี้แจงท่ีขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง    
  ปริมาณงาน   ขุดบ่อดิน  ขนาดปากบ่อกว้าง  ๒๕.๐๐ เมตร  ยาว ๕๔.00 เมตร  ลึก ๔.๐๐ 
เมตร    จำนวน  ๒  บ่อ  ความลาดเอียง ๑:๑.๕   พร้อมปรับแต่งคันดินโดยรอบบ่อ  ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐  เมตร  
สูงเฉลี่ย  ๐.๘๐  เมตร  คันดนิเกลี่ยปรับแต่ง  (ตามแบบเทศบาลกำหนด) พร้อมป้ายโครงการ                    
จำนวน 1 ชุด  (กองสาธารณสุขฯ) 
  
 

/เหตุผล... 
 



 

 

๔ 

เหตุผล 
 

  เนื่องจากตามปริมาณงานเดิม  จะมีพื้นที่บ่อในการกำจัดขยะน้อย  เพื่อให้การบริหารจัดการ
ขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีพื้นที่ในการกำจัดขยะมากขึ้น  รองรับปริมาณขยะที่จัดเก็บในชุมชนซึ่งเพ่ิม
ปริมาณข้ึนเรื่อยๆ                                 
   จึงเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาล เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
พ.ศ.๒๕๖๕   ซึ่งตั้งจ่ายในงบลงทุน ในหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งเป็นอำนาจของสภาท้องถิ่นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓   ข้อ  ๒๙   ต่อไป 
 

                                            (ลงชื่อ) ภาวิกา   เลาวัณย์ศิร ิ   ผู้เสนอ 
                                                  (นางสาวภาวิกา   เลาวัณย์ศิริ) 
                                               นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหลื่อม                                  
นางศุภิสรา  หาญนอก   -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวพิมลพรรณ  รานอก - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
เลขานุการสภาเทศบาล   ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ข้อ  ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย             
                                            ในงบลงทุน  ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ   คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลง 

   สถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 

นางศุภิสรา  หาญนอก - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายวชิาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์ - มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือไม่ครับ  เห็นแบบรูปเปลี่ยนไป 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒          
นายกิตต ิ   นงนอก  - รูปแบบที่ขอเปลี่ยนแปลงไม่มีการลงหินคลุก  ไม่ทราบว่าส่วนที่มีคันดิน
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒   จะมีการลงหินคลุกหรือไม่อย่างไร 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ -  สำหรับงบประมาณใช้เท่าเดิมค่ะ  ส่วนหินคลุกหลังจากดำเนินการในส่วน    
นายกเทศมนตรี                                        ของโครงการแล้วเสร็จ  จะพิจารณาดำเนินการในส่วนของหินคลุก  หาก 

   จำเป็นจะต้องลงก็จะใช้งบประมาณของเทศบาลในการดำเนินการค่ะ 
นางศุภิสรา  หาญนอก -  มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ อีกหรือไม่คะ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก - หากไม่มีท่านใดมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามใดๆ ขอมติจากที่ประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล  เทศบาลว่าจะอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
                                          งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ในงบลงทุนในงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน   

 และสิ่งก่อสร้าง  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม่  หากสมาชิกสภา 
 เทศบาล  ท่านใดเห็นควรอนุมัติ  โปรดยกมือค่ะ  
 

/ ที่ประชุม... 
 

 



 

 

๕ 

ที่ประชุม - มีมติ  ๑๑  เสียง อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย   
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ในงบลงทุนในงบลงทุนหมวดค่า 
  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ                        
  งดออกเสียง  ๑  เสียง      

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
       ๕.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคง ขออนุญาตปักเสาไฟฟ้า ,ก่อสร้าง Duct     
             Bank,ดันท่อลอดใต้ถนน  ระดับแรงดัน ๒๒ กิโลโวลต์  และก่อสร้าง 
             ทางเข้า-ออก  เชื่อมถนนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบล               
             บ้านเหลื่อม   

นางศุภิสรา  หาญนอก - ขอเชิญนายกเทศมนตรีค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - ชี้แจงเบื้องต้น   และเชิญเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายกเทศมนตรี     สาขาคง ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
นายจักรกฤษณ์  ศรีมงคลวิไล - สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการดันท่อลอดใต้ถนน  ในการดำเนินการ   
ผู้ควบคุมงาน PEA    จะไม่เกิดความเสียหายกับถนน หรือการสัญจรไปมา  เนื่องจากมีการขุดลึก
      ลงไปประมาณ  ๓-๔.๕๐  เมตร จะเป็นท่อเหล็กคัฟเวอรไนท์  ซึ่งมีความ 

  คงทนและแข็งแรง  ความยาวประมาณ  ๑.๕๐  เมตรต่อท่อน  กว้าง ๑.๕๐   
  เมตร   เป็นท่อกลมขนาดคนเข้าได้  โดยจะวางท่อดำที่เคยเห็นกันเป็นท่อ 
  ของ PA เพ่ือสอดสายไฟเข้าไปในท่อโดยดันท่อเข้าไปและร้อยท่อPE เพ่ือ 
  รองรับการร้อยสายไฟใต้ดิน  หลังจากนั้นจะดิวทรายลงไปให้เต็มพ้ืนที่   
  ส่วนระยะเวลาในการดำเนินการจะอยู่ที่ประมาณ  ๒  เดือน  ระยะในการ 
  ดันท่อประมาณ  ๑๒  เมตรจากบ่อรับ-ส่ง  โดยบ่อดันดำเนินการอยู่ในพ้ืนที่ 
  ก่อสร้างแล้วดันออกมาข้างนอกโดยระบบไฮดรอริก  ในการดันท่อหากเจอ 
  หินหรือสิ่งกีดขวางอ่ืนใดจะใช้แยคในการตัดและค่อยๆดันเพ่ือทำการเชื่อม 
  ท่อแต่ะละท่อน  ในการดำเนินการทั้งหมดนี้จะไม่เกิดผลกระทบ  ไม่ว่าจะ 
  เป็นทางเสียงหรือทางมลพิษเพราะเป็นระบบปิด  เมื่อดันไปจะต้องเช็ค 
  ระยะแนวดิ่งแนวราบ โดยจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน  ๕ มม.ของ 
  ระบบแนวระนาบ 
 งาน Duct  Bank  ในส่วนของท่อร้อยสายที่จะเดินสายไฟสำหรับ 
  การดัดแปลงเพ่ือจำหน่ายด้านหน้า  เมื่อดำเนินการร้อยท่อเสร็จ  เพ่ือให้ 
  เกิดความปลอดภัยจะเทคอนกรีตเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบ  กรณีเทศบาลจะ 
  ดำเนินการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในอนาคต   ในส่วนอื่นเมื่อดำเนินการ 
  จะไม่เกิดผลกระทบใดๆทั้งด้านเสียงและด้านมลภาวะรวมทั้งการจราจร   
  ครับ  ท่านใดมีข้อสงสัยใดเชิญสอบถามได้รับ 

นายสัมพันธ์  ชิดชัยภูมิ  - ความปลอดภัยของสายใต้ดินที่ใช้ลอดมีความปลอดภัยหรือมาตรฐานมาก
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑    น้อยแค่ไหน  หากมีปัญหาจะรับผิดชอบอย่างไร 
นายจักรกฤษณ์  ศรีมงคลวิไล - สำหรับสายที่ใช้ในการลอดข้างในจะเป็นสายเปือย PA  มีฉนวนหุ้มในตัว 
ผู้ควบคุมงาน PEA                      มีคุณภาพสูงเช่นเดียวกับสายไฟที่ใช้ในทะเล  โดยจะรองรับระบบทั้ง 

 
/  กระแสไฟ… 



 

 

๖ 

  กระแสไฟ PIPE  หากฉนวนหุ้มดีจะไม่มีการรั่วไหล   ก่อนนำมาใช้จะมีการ 
  ทดสอบก่อน  และที่ผ่านมายังไม่มีประเด็นนี้เกิดข้ึน  หรือมีอันตรายเกิดข้ึน 
  จากปัจจัยนี้ครับ 

นางศุภิสรา  หาญนอก - มีท่านใดมีคำถามอีกหรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
ที่ประชุม   - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก - หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดสอบถามขอความเห็นจากสมาชิกสภา    
ประธานสภาเทศบาล                  เทศบาลว่าจะอนุญาตให้ทางสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอคง 

 ปักเสาไฟฟ้า ,ก่อสร้าง Duct Bank,ดันท่อลอดใต้ถนน  ระดับแรงดัน ๒๒  
 กิโลโวลต์  และก่อสร้างทางเข้า-ออก  เชื่อมถนนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ 
 เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  หรือไม่  หากสมาชิกท่านใดเห็นควรอนุญาต 
 โปรดยกมือค่ะ 

ที่ประชุม   - มีมติ  ๑๑  เสียง อนุญาตให้ทางสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา 
 อำเภอคง ปักเสาไฟฟ้า ,ก่อสร้าง Duct Bank,ดันท่อลอดใต้ถนน  ระดับ  
 แรงดัน ๒๒  กิโลโวลต์  และก่อสร้างทางเข้า-ออก  เชื่อมถนนในพื้นที่ 

      รับผิดชอบของ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม  งดออกเสียง  ๑  เสียง 
    ๕.๒ การเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ                     
                                              ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
นางศุภิสรา  หาญนอก - เชิญสมาชิกสภาเทศบาลเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลจำนวน  ๒  ท่าน 
ประธานสภาเทศบาล                   เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
นายวชิาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์ - เสนอนายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒  
นายกิตติ  นงนอก  - เสนอนายมนูญ  เทศนอก รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑ 
ที่ประชุม   - มีมตเิป็นเอกฉันท์ เห็นชอบให้ นายมนูญ  เทศนอก รองประธานสภา 
      เทศบาล  และ นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒  
                                         เป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖      เรื่องอ่ืนๆ 

              ๖.๑ พนักงานเทศบาลโอนมารับตำแหน่ง  
นางศุภิสรา  หาญนอก - เชิญพนักงานเทศบาลที่โอนมารับตำแหน่งใหม่ได้แนะนำตัวค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล 
จ่าเอกราชัน  พลศิริ  - รายงานตัวต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล           
            ๖.๒ คุณสมบัติของสมาชิกสภาเทศบาล 
นางศุภิสรา  หาญนอก - เชิญเลขานุการสภาเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล 

 
/นางสาวพิ… 

 



 

 

๗ 

นางสาวพิมลพรรณ  รานอก - เนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นผ่านมา 
เลขานุการสภาเทศบาล    แล้วประมาณหนึ่งปี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมีการเลือกตั้ง 

  แทนตำแหน่งที่ว่างลง  เนื่องจากสมาชิกภาพสิ้นสุดลง  บางกรณีไม่อาจหลัก 
  เลี่ยงได้  แต่บางกรณีสิ้นสุดลงเพราะขาดคุณสมบัติ  ซึ่งคุณสมบัติของ 
  ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  จะต้องมีอยู่ตลอดระยะเวลาที่เป็น 
  สมาชิกสภาท้องถิ่น ทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ที่กำหนดโดย 
  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น    
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒  รวมถึงพระราชบัญญัติจัดตั้ง คือ  
  พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ในส่วนที่เกิดปัญหาจะต้องตีความว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดหรือไม่ส่วน 
ใหญ่จะเกิดจาก  พระราชบัญญัติเทศบาลซึ่งตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
(ฉบับที่ ๑๔)   พ.ศ. ๒๕๖๒  กำหนดให้มีวรรคของมาตรา  ๔๘ จตุทศ  ให้นำ 
ความใน(๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกสภาเทศบาลด้วยโดยอนุโลม   ซึ่งตาม 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔)   พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๑๔   แก้ไข  
(๓) ของวรรคหนึ่งในมาตรา  ๔๘ จตุทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  
๒๔๙๖  ดังนี้ “(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทำ หรือจะ 
กระทำกับหรือให้แก่เทศบาลนั้น  หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่ 
กระทำหรือจะกระทำกับหรือให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมี 
พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตน 
ระหว่างกัน ทั้งนี้ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม ”  ซึ่งกรณีนี้จะไปสัมพันธ์ 
กับ พระราชบัญญัติปราบปรามการทุจริตด้วยอีกทางหนึ่ง   ฉะนั้นการที่จะ 
พิจารณาว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับเทศบาลหรือไม่  นั้นต้องพิจารณา 
ข้อเท็จจริงเป็นกรณี   โดยพิจารณาถึงอำนาจหน้าที่ว่ามีอำนาจหน้าที่ใน 
สัญญาหรือกิจการนั้นหรือไม่  รวมทั้งพฤติการณ์นั้นแสดงให้เห็นว่าเป็นการ 
ต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันหรือไม่เป็นสำคัญ  
ในส่วนของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร  
ท้องถิ่น    และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาท้องถิ่น  หรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๒  เช่นการห้ามเป็นภิกษุ  
สามเณร นักพรตหรือนักบวช  ในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ 
หลักเกณฑ์เหล่านี้เป็นลักษณะต้องห้าม  ที่ต้องระมัดระวังเพราะหากสิ้น 
สมาชิกภาพจะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่  ซึ่งต่างจากตำแหน่งที่มาจากการ 
แต่งตั้ง  เมื่อคุณสมบัติกลับมาก็สามารถแต่งตั้งใหม่ได้ขอให้ สมาชิกสภาเองได้ 
พึงระวัง  และรักษาไว้ซึ่งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมาย 
กำหนดตลอดระยะเวลาที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลค่ะ 

ที่ประชุม   - รับทราบ 
นางศุภิสรา  หาญนอก - มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ    อีกหรือไม่  ถ้ามีเชิญค่ะ 
ประธานสภาเทศบาล            
 

/นายสัมพันธ์...   



 

 

๘ 

นายสัมพันธ์  ชิดชัยภูมิ - อยากให้มีการแก้ไขปัญหาในการระบายน้ำออกจากชุมชนครับ    
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑         เนื่องจากปัจจุบันน้ำในชุมชนไหลไปรวมอยู่ฝั่งเดียวกันคือฝั่งบ้านเหลื่อม    

            จะเป็นไปได้หรือไม่ครับ  หากจะหาทางนำน้ำจากรางระบายลงห้วยโสกคอม 
นางดวงรัตน์  บำรุงนอก  - อยากให้เพ่ิมระยะเวลาในการเปิด-ปิดน้ำค่ะ  เพราะปัจจุบันเข้าสู่ฤดูฝน  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒         น้ำน่ามีปริมาณเพียงพอในการให้บริการประชาชน 
นายเกรียงศักดิ์  บำรุงนอก - หากบริเวณดังกล่าวไม่ใช่ที่/ทางสาธารณะ โครงการวางท่อระบายน้ำเสีย  
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒         จากบ้านนางเขียว  ถึงบริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์  ที่บรรจุไว้ใน 
   แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติมครั้งที่  ๑ พ.ศ.๒๕๖๕   
   ก็คงไม่สามารถดำเนินการได้  ใช่หรือไม่ครับ  และขอเสนอให้เพ่ิมไฟส่อง 

  สว่างบริเวณหอนาฬิกา  และแก้ไขให้นาฬิกาท่ีอยู่บนหอนาฬิกาสามารถ 
  บอกเวลาให้ประชาชนดูได้  รวมทั้งการติดตั้งป้ายบอกทางและ ถังดับเพลิง 

                  ในชุมชนด้วยครับ 
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - สำหรับการระบายน้ำ  เนื่องจากหากจะนำน้ำจากรางระบายน้ำไปสู่  
นายกเทศมนตรี                         ห้วยโสกคอม  ไม่มีทางสาธารณะที่จะสามารถวางรางระบายน้ำเพ่ือเชื่อมลง  

  ห้วยโสกคอมด้วย  เพราะทางฝ่ายช่างได้ประสานไปยังสำนักงานที่ดิน   
  สาขาคง  เพื่อขอดูระวางบริเวณดังกล่าว  เป็นพื้นที่ของเอกชน  ทาง 
  เทศบาลจึงไม่สามารถที่จะทำรางระบายน้ำในพ้ืนที่ดังกล่าวได้ค่ะ  ส่วนการ 
  ดำเนินการในเรื่องอ่ืนๆจะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ 
  และแก้ไขปัญหา 
  ส่วนโครงการไหนที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณจะได้บรรจุลงในเทศบัญญัติ 
  งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖  ให้ค่ะ 

นายสัมพันธ์  ชิดชัยภูมิ  - สมัยก่อนไฟฟ้าสาธารณะจุดบริเวณบ้านนายสมร  ปราบนอก  เคยมีแต่
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑         ปัจจุบันถูกถอดออกไปไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด  และจะสามารถติดตั้ง                  

  ให้ใหม่ได้หรือไม่ครับ 
นางสมปอง  ถานอก  - ปัจจุบันการระบายน้ำจากบริเวณบ้านนายลี  อาพัดนอก ถึงบ้านอาจารย์ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๑         แจ่มศรี  ทองอินทร์  เป็นท่อระบายน้ำฝังอยู่   หากจะเปลี่ยนแปลงให้เป็น 
                                            เป็นรางระบายน้ำได้เหมือนสายอื่นๆจะสามารถทำได้หรือไม่คะ 
นางดวงรัตน์  บำรุงนอก  - จะเป็นท่อเป็นไฟฟ้าสาธารณะจุดบริเวณบ้านนายบึ้งฯ  และนานายสมยา 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒         ทานอก ไม่ติด    ขอให้ช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วยค่ะ 
นายเกรียงไกร  ชิตพล  - โครงการที่จะปรับปรุงสนามเทนนิสจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต  ๒          
นางสาวภาวิกา  เลาวัณย์ศิริ - มีบรรจุไว้ที่แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี  พ.ศ. ๒๕๖๖  แลว้ค่ะส่วนรายละเอียด 
นายกเทศมนตรี       จากมติท่ีประชุมประชาคมหมู่บ้านให้นำมาแนบไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะ 
                                            สำหรับปัญหาต่างๆท่ีเสนอแนะมาทางเทศบาลจะรีบดำเนินการแก้ไขให้ 
         หากสามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันที  ส่วนปัญหาที่ต้องดำเนินการตาม 

  ขั้นตอนก็จะดำเนินการให้ตามข้ันตอน  และจะรีบดำเนินการแก้ไขอย่าง 
  เร่งด่วนค่ะ  ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านที่ร่วมกันเสนอแนะ 
  และสอดส่องดูแลพื้นที่  หากสมาชิกเห็นว่าต้องการเสนอโครงการใดที่บรรจุ 
  ลงแผนไว้แล้ว  เพ่ือบรรจุลงในเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖   
  ก็สามารถเสนอได้ค่ะ                                           /ที่ประชุม....... 



 

 

๙ 

ที่ประชุม   - รับทราบ         
นางศุภิสรา  หาญนอก  - มีท่านใดมีข้อซักถาม  ข้อเสนอแนะใดหรือข้อสงสัยใดๆ    อีกหรือไม่ 
ประธานสภาเทศบาล                   ถ้ามีเชิญค่ะ   
ที่ประชุม - ไม่มี 
นางศุภิสรา  หาญนอก  - ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ   ในวันที่  ๒๐  พฤษภาคม   
ประธานสภาเทศบาล                   ๒๕๖๕  นี้ขอเชิญร่วมโครงการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเทศบาล 

  ตำบลบ้านเหลื่อม  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  และขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต  ใน 
  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ณ  หอประชุมอำเภอบ้านเหลื่อม ค่ะ    
  เราก็ได้ดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระ  และเป็นเวลาพอสมควร 
  แล้วขอปิดประชุม     ขอบคุณค่ะ 
 

ปิดประชุม   เวลา  ๑๑.๔๕  น.   
 
 
 

                                    (ลงชื่อ)     พิมลพรรณ  รานอก     จดรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวพิมลพรรณ  รานอก) 
                                        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 

                                          
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  เมื่อวันที่   ๒๔    พฤษภาคม   ๒๕๖๕ 
       
  ฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์                    วิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์                    ประดิษฐ์  ถานอก 
(นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์)           (นายวิชาญชัย  มานอกเจริญรุ่งโรจน์)              (นางประดิษฐ์  ถานอก)        
    ประธานกรรมการ                      กรรมการ             กรรมการ 
 
 

                                      (ลงชื่อ)  ศุภิสรา   หาญนอก    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
            (นางศุภิสรา   หาญนอก) 
                                         ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม 
                                              วันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 


